



Australian Government

Australia Awards
DEVELOPMENT AWARDS

Ngày 6 tháng Hai năm 2012

Kính gửi Ông/Bà,

Mở vòng tuyển chọn Học bổng Phát triển Australia

Tôi xin trân trọng thông báo vòng tuyển chọn Học bổng Phát triển Australia (ADS) theo chương trình Học bổng Australia đã chính thức mở đến 30 April 2012. Ứng viên có thể xin học bổng trực tuyến tại địa chỉ trang web www.asdiv.edu.vn.

Tôi đã đưa 250 suất học bổng sau đại học được cung cấp trong vòng tuyển chọn năm nay, dành cho những ứng viên Việt Nam xuất sắc để theo học sau đại học tại Australia nhập học từ năm 2013. Kể từ năm 1974 đã có khoảng hơn 4000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia theo học bổng Chính phủ Australia.

Để công bố rộng rãi về học bổng, tôi mong ông/bà giúp chuyển tờ rơi gửi kèm tới đồng nghiệp và dán áp phích kèm theo ở vị trí thích hợp trong cơ quan của mình.

Chương trình ADS nhằm mục tiêu xây dựng năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho người đạt học bổng để họ có những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam cũng như tăng cường mối quan hệ với các cá nhân và tổ chức tại Australia.

Đặc biệt những ứng viên có tố chất lãnh đạo xuất sắc sẽ được trao Học bổng Năng lực Lãnh đạo danh giá, bao gồm khóa đào tạo bổ sung về kỹ năng lãnh đạo.

Tất cả các ứng viên phải thuộc về một trong các nhóm đối tượng của học bổng như sau:

- Cán bộ chính quyền địa phương và người làm trong lĩnh vực phát triển
- Cán bộ cơ quan trung ương
- Giảng viên các trường đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu

Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí và sinh hoạt phí trong suốt khóa học tại một trong những trường Đại học đẳng cấp thế giới của Australia, tổng trị giá lên tới 300,000 đô la Úc tùy từng khóa học.

Học bổng cũng cung cấp một khóa học tiếng Anh tối đa đến 9 tháng tại Việt Nam nếu cần, để giúp người đạt học bổng đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào của khóa học của họ tại Australia.

Để biết thêm thông tin xin truy cập trang web www.asdiv.edu.vn, gửi thư về info@asdiv.edu.vn hoặc gọi đường dây nóng (04)3938-7375 (8h30 sáng-4h30 chiều các ngày trong tuần, từ 1 tháng Hai đến 30 tháng Tư năm 2012).

Kính thư,

Graham Alliband
Cố vấn trưởng
Học bổng Australia Cho sự phát triển tại Việt Nam (ASDiV)

Tầng 7, 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư Quốc tế số 53, 6 Đinh Lễ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 39393991/2 Fax: +84 4 39346782